

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG BIÊN

PHÁT LOA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số **2955**/ PC LONGBIEN - ĐKT
V/v thực hiện giá bán điện đến sinh viên
công nhân, người lao động thuê nhà để ở

Long Biên, ngày **18** tháng **12** năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường Bồ Đề

Công ty Điện lực Long Biên xin gửi tới Ủy ban nhân dân phường Bồ Đề lời chào trân trọng và xin cảm ơn sự phối hợp của Quý phường trong việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm có sinh viên, công nhân, người lao động phải đi thuê nhà để ở.

Căn cứ vào Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/4/2013 của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các điểm cho thuê nhà để ở.

Căn cứ vào Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 20/8/2018 của Bộ Công thương về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở.

Căn cứ vào văn bản số 5955/SCT-QLNL ngày 03/12/2019 của sở Công thương về việc nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát thực hiện giá bán điện cho sinh viên, công nhân, người lao động tại các khu vực có nhà cho thuê để ở.

Để đảm bảo quyền lợi và lợi ích chính đáng đến sinh viên, công nhân, người lao động phải đi thuê nhà để ở. Công ty Điện lực Long Biên sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và công an phường sở tại tiến hành kiểm tra, rà soát giá bán lẻ điện tại các địa điểm có nhà cho thuê để ở.

Công ty Điện lực Long Biên đề nghị Ủy ban nhân dân phường Bồ Đề phát thanh, tuyên truyền trên loa truyền thanh các nội dung về giá bán lẻ điện tại các địa điểm có nhà cho thuê để ở để các chủ nhà có nhà cho thuê và người thuê nhà được biết (có phụ lục đính kèm) và chỉ đạo các Ông(Bà) tổ trưởng tổ dân phố phối hợp cùng Công ty Điện lực Long Biên kiểm tra để thực hiện giá bán lẻ điện đến người thuê nhà để ở theo quy định.

1 - Số lần phát thanh: 03 lần/tuần;

2 - Thời gian phát thanh: từ 17 giờ đến 19 giờ;

Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Bồ Đề.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên (Hard-copy, để phát thanh);
- Đ01-Đ09, P9(E-copy, để t/hiện);
- Lưu: VT, ĐKT.

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Cường

Phụ lục

Về việc phát thanh, tuyên truyền về giá bán điện đến người thuê nhà ở ở

(Kèm theo văn bản số: **2955** PC LONGBIEN-DKT ngày 18 tháng 12 năm 2019)

Căn cứ vào văn bản số 5955 /SCT-QLNL ngày 03/12/2019 của Sở Công thương về việc nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát thực hiện giá bán điện cho sinh viên, công nhân, người lao động tại các khu vực có nhà cho thuê để ở.

Để thực hiện văn bản trên có hiệu quả. Công ty Điện lực Long Biên xin trân trọng thông báo đến các chủ nhà có nhà cho thuê và người đi thuê nhà để ở được biết.

1 - Trong thời gian qua một số chủ nhà cho thuê chưa cấp được một trong các hồ sơ gồm: hộ khẩu; sổ tạm trú và chứng từ xác nhận tạm trú của người thuê nhà để ở. Công ty Điện lực Long Biên đã tạm thời áp dụng giá bán lẻ điện Bạc 3 cho toàn bộ sản lượng điện qua công tơ.

2 - Để đảm bảo quyền lợi và lợi ích chính đáng cho người thuê nhà để ở (**người thuê nhà được hưởng giá bán điện từ bậc 1**), đề nghị các chủ nhà cho thuê nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký tạm trú cho người thuê nhà để cung cấp hồ sơ cho Công ty Điện lực Long Biên làm thủ tục cấp định mức cụ thể là: 01 hộ khẩu tính 01 định mức; 01 sổ tạm trú tính 01 định mức; Đối với chứng từ xác nhận nhân khẩu tạm trú thì: 01 người tính 1/4 định mức; 02 người tính 1/2 định mức; 03 người tính 3/4 định mức; 04 người tính 1 định mức.

3 - Sau khi có đầy đủ hồ sơ, đề nghị các chủ nhà cho thuê chủ động đến Công ty Điện Lực Long Biên để làm thủ tục cấp định mức cho người thuê nhà để ở.

4 - Các địa điểm có người thuê nhà để ở nhưng chủ nhà cho thuê không khai báo; không làm thủ tục đăng ký tạm trú cho người thuê nhà để ở sẽ bị xử phạt theo quy định hiện hành.

5 - Trường hợp chủ nhà cho thuê kê khai không đúng số người sử dụng điện để cấp định mức sử dụng điện sinh hoạt nhiều hơn thực tế; các địa điểm không còn người thuê nhà để ở nữa mà chủ nhà cho thuê không khai báo để Công ty Điện lực Long Biên để điều chỉnh định mức theo đúng thực tế thì Bên bán điện có quyền yêu cầu bồi thường và phạt vi phạm Hợp đồng theo đúng quy định hiện hành;

6 - Chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng quy định (tổng số tiền thu của người thuê nhà hàng tháng không được vượt số tiền điện trong hóa đơn do đơn vị bán lẻ điện phát hành).

7 - Chủ nhà cho thuê thu tiền điện của người thuê nhà sai quy định sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 7 triệu đến 10 triệu đồng.

8 - Công ty Điện lực Long Biên phối hợp với chính quyền địa phương và công an phường sở tại sẽ kiểm tra tại các địa điểm có nhà cho thuê để ở; nếu phát hiện chủ nhà cho thuê không thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách giá bán điện tại các địa điểm có nhà cho thuê để ở. Đoàn kiểm tra sẽ lập hồ sơ, xử lý theo qui định của pháp luật;

Mọi thông tin Chủ nhà cho thuê liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng EVNHANOI trực 24/7 theo số điện thoại **19001288**;

Công ty Điện lực Long Biên rất mong sự phối hợp của các Quý khách hàng.

Trân trọng thông báo./.